

**คำประกาศเกียรติคุณ****ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน**

พุทธศาสตร์คุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์อันมีค่า ได้ทำคุณประโยชน์ทั้งแก่วงการการศึกษา สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้ ด้านบริหารศึกษานับแต่รับราชการ ท่านได้ทำงานด้านบริหารศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่เป็นผู้บริหารระดับโรงเรียน ระดับอุดมศึกษาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เป็นเลขาธิการเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา และประธานกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมของวุฒิสภา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นรองประธานฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และตำแหน่งสุดท้าย คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์

จุลานนท์ ด้วยผลงานและประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ ท่านจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญนานัปการ โดยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) Grand Decoration of Honour in Gold with Star จากสาธารณรัฐออสเตรีย และทูตียจุลจอมเกล้าพิเศษ (ท.จ.ว.)

นับได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางการศึกษาทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาโครงการศึกษานันเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ ทั้งได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการพัฒนาการบริหารและวิชาการเป็นอย่างดี ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล เป็นสิริฐานันดรศักดิ์แก่นุชนสืบไป

